

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ MỘT THỂ GIỚI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 17.04/2023/ONW

V/v giải trình và đưa ra phương  
án khắc phục tình trạng cổ phiếu  
đưa vào diện cảnh báo và hạn chế  
giao dịch

TP Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2023

**Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI(HNX)**

Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thể Giới (mã chứng khoán: ONW) xin gửi tới Quý Sở  
lời chào trân trọng!

Ngày 13/04/2023, Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thể Giới nhận được Quyết định số  
344/QĐ-SGDHN và Quyết định số 345/QĐ-SGDHN của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội  
về việc đưa cổ phiếu ONW vào diện cảnh báo và duy trì diện hạn chế giao dịch. Về vấn đề  
này, Công ty xin giải trình về nguyên nhân và đưa ra phương án khắc phục như sau:

**1. Nguyên nhân**

**1.1 Giải trình lý do đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo: Báo cáo tài chính năm bị tố  
chức kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ từ 03 năm liên tiếp trở lên**

Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thể Giới xin được báo cáo và giải trình về ý kiến ngoại  
trừ trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 như sau:

- “Chúng tôi không tham dự kiểm kê tiền mặt của Quý Công ty tại thời điểm ngày 31  
tháng 12 năm 2022. Với những tài liệu hiện có tại đơn vị, chúng tôi không thể kiểm tra  
được sự hiện hữu và tính chính xác của khoản mục tiền mặt tại thời điểm trên bằng thủ  
tục kiểm toán khác”: Tại ngày 31/12/2022, Công ty cam kết đã tiến hành thực hiện kiểm  
kê quỹ tiền mặt theo đúng quy định.
- “Khoản lỗ lũy kế của Công ty đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 là 20.405.929.117  
VND đã làm cho Nguồn vốn chủ sở hữu trên Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12  
năm 2022 âm 405.929.117 VND. Ngoài ra. Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, khoản nợ  
ngắn hạn lớn hơn tài sản ngắn hạn là 405.929.117 VND. Số lượng nhân viên hiện tại chỉ  
còn duy trì Ban Tổng giám đốc và kế toán trưởng. Những điều kiện và sự kiện nêu trên  
cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng  
kể về khả năng hoạt động liên tục của công ty. Ban Tổng giám đốc Công ty đã đánh giá  
và cam kết về khả năng tiếp tục hoạt động của Công ty theo Thuyết minh tại mục VIII.4  
của Bản Thuyết minh báo cáo tài chính. Tại ngày phát hành báo cáo này, kiểm toán viên  
chưa thu thập được các bằng chứng thích hợp về khả năng hoạt động, kế hoạch tài chính  
để đảm bảo tính hoạt động liên tục của Công ty”: Hiện tại, Công ty không có bất kỳ vụ  
kiện tụng nào có thể dẫn đến các khoản phải thanh toán trong thời gian tới. Trong đầu



năm 2023, Công ty đã tiến hành tuyển dụng và ký hợp đồng lao động với một số nhân viên để gia tăng số lượng nhân viên phục vụ cho hoạt động kinh doanh trong thời gian tới. Mặt khác, Công ty đã thực hiện ký hợp đồng nguyên tắc với một số đối tác về việc mua bán, cung cấp hàng hóa trong năm 2023. Do đó, Công ty tin tưởng và cam kết vẫn tiếp tục hoạt động kinh doanh và Công ty đã có kế hoạch mở rộng ngành nghề hoạt động trong tương lai.

**1.2 Giải trình lý do duy trì hạn chế giao dịch: Tổ chức đăng ký giao dịch có vốn chủ sở hữu âm trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022”:**

Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trong những năm covid liên tục bị thua lỗ dẫn đến bị âm vốn chủ sở hữu. Mặc dù kết quả kinh doanh năm 2020, năm 2021 Công ty ghi nhận khoản lợi nhuận sau thuế là dương và năm 2022 công ty có tăng trưởng về doanh thu tuy nhiên tính đến thời điểm kết thúc năm 2022 Công ty vẫn bị âm vốn chủ sở hữu.

**2. Phương án khắc phục**

Kể từ giữa năm 2022, Công ty đã thay đổi cơ cấu trong bộ máy quản trị, ban điều hành cùng với việc xây dựng phương án kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế của Công ty trong giai đoạn mới, Công ty đã bước đầu ghi nhận sự tăng trưởng về doanh thu. Trong đầu năm 2023, Công ty đã thực hiện ký hợp đồng nguyên tắc với một số đối tác về việc mua bán, cung cấp hàng hóa trong năm 2023. Chúng tôi tin tưởng Công ty sẽ ngày càng phát triển, đảm bảo hoạt động kinh doanh có hiệu quả, mang lại nguồn lợi nhuận ổn định và lâu dài cho Công ty.

Trên đây là báo cáo và giải trình của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới. Chúng tôi rất mong nhận được sự hướng dẫn và hỗ trợ của Quý Sở.

Trân trọng cảm ơn!

**CÔNG TY CP DỊCH VỤ MỘT THẾ GIỚI  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**NGUYỄN QUANG THẮNG**